

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Nguyễn Trường Giang, Phó Cục trưởng Cục Hải quan**  
**tỉnh Bình Dương)**

---

Họ và tên: NGUYỄN TRƯỜNG GIANG

Chức vụ, chức danh: Phó Cục trưởng

Đơn vị công tác: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương

Nếu được cử tri tiếp tục tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 tôi sẽ tiếp tục tập trung thực hiện một số chương trình sau:

Thứ nhất: Thực hiện đúng, đủ, có hiệu quả vai trò, chức trách của người đại biểu dân cử, để thực hiện và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân. Với vai trò và chức trách được giao, tôi tâm nguyện sẽ cố gắng phản ánh đầy đủ trung thực mọi tình hình và yêu cầu thực tế với HĐND tỉnh và các cơ quan chức năng về tâm tư nguyện vọng và các lợi ích hợp pháp của người dân; Qua đó, sẽ đề xuất, tham gia biểu quyết một cách có trách nhiệm về các chủ trương giải pháp nhằm vận dụng thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn tỉnh, nhằm thiết thực chăm lo bảo vệ mọi lợi ích của người dân đã được pháp luật quy định..

Thứ hai: Kiến nghị, phối hợp và giám sát các cơ quan chức năng của tỉnh để khắc phục và xử lý những vấn đề như: ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, trật tự an toàn xã hội, cải cách thủ tục hành chính...

Thứ ba: Bản thân là công chức của Ngành Hải quan, tôi sẽ làm hết khả năng của mình để tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp làm thủ tục tại Cục Hải quan Bình Dương bằng cách đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chống tham nhũng, phiền hà, chống quan liêu, tiêu cực, quyết tâm xây dựng lực lượng Hải quan Bình Dương ngày càng “trong sạch, vững mạnh” để xứng đáng

với sự tin cậy của người dân và doanh nghiệp. Đây cũng là một yếu tố để nâng chỉ số cạnh tranh của tỉnh trong việc cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư để phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Cuối cùng dù có trúng cử hay không, tôi vẫn ý thức rằng với vai trò, trách nhiệm của người cán bộ, người Đảng viên và là người con của tỉnh Bình Dương tôi xin hứa sẽ cố gắng đem hết sức lực và trí tuệ của mình để góp phần vào việc xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển, thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Đảng, Nhà nước và nguyện vọng của cử tri.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Nguyễn Khoa Hải, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch**  
**tỉnh Bình Dương)**

---

*Kính thưa quý Cô, bác, anh, chị cử tri!*

- Tôi tên là Nguyễn Khoa Hải, sinh năm 1978;

- Chức vụ: Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương.

Tôi rất vinh dự được Hội đồng bầu cử tỉnh Bình Dương giới thiệu ứng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại đơn vị bầu cử số 8, gồm: phường An Thạnh, phường Thuận Giao và xã An Sơn thuộc Thành phố Thuận An. Trong Chương trình hành động của mình, tôi tập trung vào một số nội dung trọng tâm sau đây:

**Thứ Nhất**, nếu trở thành đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ tăng cường tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri; dành nhiều thời gian sâu sát, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri để đề đạt, kiến nghị với HĐND và lãnh đạo của tỉnh, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của cử tri và góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

**Thứ Hai**, Quan tâm về an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo, tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế, chăm lo và nâng cao đời sống nhân dân nhất là các gia đình chính sách, các gia đình thương binh liệt sỹ, chất độc da cam, gia đình nghèo, người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em, người khuyết tật được coi trọng. Quan tâm đến chính sách bảo hiểm xã hội nhằm chăm lo cho những người làm công ăn lương đảm bảo đời sống lúc về già; hỗ trợ những người lao động, công nhân ở các KCN bị tác động bởi dịch bệnh COVID-19; chính sách nhà ở cho người lao động, công nhân ở các khu công nghiệp để họ an tâm phục vụ cho sản xuất kinh doanh, góp phần vào sự phát triển kinh tế của địa phương.

**Thứ Ba**, Cũng như bao người dân Việt Nam, tôi luôn trăn trở, quan tâm, lo lắng đến chủ quyền của đất nước, đặc biệt là chủ quyền biển, đảo về thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; tình trạng tham nhũng lãng phí tuy được ngăn chặn nhưng vẫn diễn biến phức tạp, tinh vi; kỷ luật,

kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý điều hành chưa nghiêm đã làm giảm hiệu lực các chủ trương, chính sách, pháp luật; tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến ngày càng phức tạp.

**Thứ Tư,** Với cương vị được giao, tôi sẽ quan tâm xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh để con người phát triển toàn diện; nghiên cứu, phát huy đặc trưng về vùng đất và con người Bình Dương. Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cộng đồng, các giá trị văn hóa mang nét đặc trưng của Nhân dân; đầu tư xây dựng một số công trình văn hóa tiêu biểu; phát triển thiết chế văn hóa cơ sở. Thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Phát triển mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào thể dục - thể thao quần chúng, nâng cao thể chất của Nhân dân.

**Thứ Năm,** để đáp ứng hơn nữa nguyện vọng của cử tri, nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi sẽ nghiên cứu đề xuất đề đổi mới, nâng cao chất lượng các hình thức tiếp xúc cử tri theo hướng gần dân; xây dựng cơ chế phối hợp xử lý thông tin theo hướng nhanh gọn, hiệu quả để có thể tiếp cận và xử lý được nhiều nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất các ý kiến phản ánh của cử tri, thực sự là cầu nối giữa cử tri với HĐND và các cấp chính quyền; xứng đáng với sự tín nhiệm, gửi gắm của cử tri.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Huỳnh Thị Tuyết Hạnh, Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Á Mỹ -**  
**Chủ tịch Hội Hữu Nghị Việt Nhật tỉnh Bình Dương)**

---

Tôi tên **Huỳnh Thị Tuyết Hạnh**, hiện là Giám đốc Trung tâm ngoại ngữ Á Mỹ - Chủ tịch Hội Hữu Nghị Việt Nhật tỉnh Bình Dương.

Trải qua hai nhiệm kỳ với 10 năm hoạt động trong vai trò đại biểu HĐND tỉnh, với sự hỗ trợ, giúp sức của cử tri, tôi đã phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ của người đại biểu và thực hiện đầy đủ những cam kết trong chương trình hành động. Nhiệm kỳ này, một lần nữa, tôi tiếp tục được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh. Đây là vinh dự, là phần thưởng lớn lao cho cá nhân tôi, đồng thời cũng là trách nhiệm, là mục tiêu phấn đấu cho tôi trong thời gian tới.

Nếu được tin tưởng, tín nhiệm, bầu làm Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 tôi xin hứa làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

- Thứ nhất, tôi sẽ liên hệ chặt chẽ, gắn bó với cử tri để nắm bắt kịp thời những bước phát triển, những hạn chế khó khăn của địa phương cũng như của cử tri để kiến nghị giám sát, đề xuất các cơ quan chức năng giải quyết kịp thời, thỏa đáng những vấn đề đặt ra nhằm đáp ứng tâm tư, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của cử tri. Thuận An là một địa phương đang phát triển mạnh về công nghiệp và sản xuất ngành nghề gốm sứ truyền thống, do đó, Tôi sẽ quan tâm những vấn đề liên quan đến đời sống vật chất, tinh thần của người lao động, điều kiện ăn ở, đi lại, ổn định cuộc sống, vệ sinh môi trường và trật tự an toàn xã hội.

Và đặc biệt quan tâm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm vì địa phương ta là khu đô thị đang phát triển mạnh. Tôi sẽ tập trung quan tâm sâu sát để đề xuất, kiến nghị cùng các cơ quan chức năng giải quyết xử lý những vấn đề chưa tốt về vấn đề này nhằm đảm bảo và từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

- Thứ hai, là một người đầu tư vào lĩnh vực giáo dục, tôi đặc biệt quan tâm đến vấn đề phát triển giáo dục. Cụ thể là dùng các kinh nghiệm làm việc của mình để đề xuất với HĐND tỉnh các chính sách đầu tư giáo dục, đặc biệt là tập trung hơn nữa vào việc xây dựng hệ thống trường, lớp đáp ứng nhu cầu học tập của con em chúng ta – cả người dân địa phương và người lao động nhập cư, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học. Cá nhân tôi sẽ đóng góp sức mình vào công cuộc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức ngoại ngữ cho nguồn nhân lực tỉnh Bình Dương, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế, đặc biệt là thông qua việc đóng góp, tài trợ cho các cuộc thi ngoại ngữ của tỉnh, hỗ trợ đào tạo miễn phí tin học, ngoại ngữ cho học sinh nghèo, hiếu học, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Với vai trò là chủ tịch hội hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản Bình Dương Tôi luôn quan tâm và tìm kiếm những chương trình hỗ trợ tài chính và cơ sở vật chất cũng như các chương trình đào tạo giáo dục miễn phí từ Nhật Bản mang về cho địa phương ta tạo điều kiện tốt hơn cho người dân tiếp cận học tập và hội nhập quốc tế.

- Thứ ba, với sự dẫn bước cho công tác thiện nguyện trong thời gian qua, tôi sẽ tiếp tục hướng tới mục tiêu phục vụ cộng đồng, đóng góp cho công tác an sinh xã hội..... Mong rằng, với sự hỗ trợ, ủng hộ của người dân tại địa phương, thời gian tới đây tôi sẽ được đóng góp công tác thiện nguyện của bản thân mình cho chính quê hương nơi tôi đã sống và lớn lên, từ đó góp phần đảm bảo phát triển hài hoà giữa kinh tế với văn hoá xã hội.

Nếu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động của mình. Tôi sẽ sắp xếp khoa học những công việc gia đình, gắn kết giữa công việc chuyên môn và hoạt động của HĐND tỉnh, giành thời gian thỏa đáng làm tốt nhiệm vụ người đại biểu dân cử, đặc biệt là trong mối liên hệ chặt chẽ, gắn bó với cử tri – xem đó là nền tảng thực tiễn để tôi hoàn thành trách nhiệm người đại biểu mà cử tri đã tin nhiệm giao phó.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Hà Thanh, Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Liên hiệp**  
**các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương)**

---

*Kính thưa: quý cô chú, anh chị cử tri,*

Trước hết, tôi xin gửi lời chào trân trọng đến quý cô bác, anh chị cử tri và xin phép tự giới thiệu về bản thân mình, tôi tên là Hà Thanh, sinh năm 1984, quê quán tại tỉnh Bình Dương, chuyên ngành Cử nhân Quan hệ Quốc tế và Thạc sỹ Chính sách công. Tôi công tác trong lĩnh vực đối ngoại được 15 năm, hiện là Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Bình Dương, là đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 ứng cử trên địa bàn phường An Thạnh, Thuận Giao và xã An Sơn. Tái cử Đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý cô chú, anh chị cử tri, để có thể áp dụng kiến thức, kinh nghiệm của mình góp một phần nhỏ trong quá trình xây dựng và phát triển địa phương. Với những kỹ năng và kinh nghiệm trong quá trình công tác, tôi xây dựng chương trình hành động của mình gồm những nội dung như sau:

*Thứ nhất*, nếu trúng cử là Đại biểu HĐND tỉnh, tôi xin hứa sẽ tuyệt đối trung thành với Tổ quốc Việt Nam. Tôi sẽ gắn bó chặt chẽ với cử tri bằng nhiều hình thức, sắp xếp công việc để có nhiều thời gian tiếp xúc để lắng nghe, phản ánh kịp thời những ý kiến của cử tri đến các cơ quan giải quyết theo thẩm quyền và tiếp tục theo sát, đôn đốc việc giải quyết.

*Thứ hai*, công tác trong lĩnh vực đối ngoại, tôi sẽ tiếp tục quan tâm hoạt động đối ngoại của địa phương kết nối vai trò người đại biểu dân cử. Trong nhiệm kỳ qua, công tác hội nhập quốc tế, kinh tế văn hóa đối ngoại của tỉnh luôn được chú trọng. Bình Dương đã có quan hệ hợp tác với 10 địa phương nước ngoài, là thành viên, là đối tác tin cậy của một số tổ chức quốc tế, đứng thứ ba trong cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài với gần 4.000 dự án với số vốn hơn 35,8 tỷ đô la Mỹ từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

phức tạp hiện nay, một mặt tham mưu tổ chức các hoạt động đối ngoại phù hợp, một mặt phối hợp với các sở, ngành hữu quan thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao trong công tác phòng, chống dịch bệnh. Tôi sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình trong công tác đối ngoại, góp phần nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

*Thứ ba*, Là một ứng cử viên ứng cử trên địa bàn phường An Thạnh, Thuận Giao và xã An Sơn, tôi quan tâm nhiều đến các chính sách tạo môi trường thuận lợi cho thu hút đầu tư, kết nối doanh nghiệp phục vụ phát triển kinh tế trên địa bàn phường An Thạnh, Thuận Giao và chính sách hỗ trợ giữ vững và phát triển vườn cây ăn trái đặc sản cùng với các mô hình nông nghiệp đô thị - nông nghiệp công nghệ cao tại xã An Sơn. Từ đó lấy kinh tế tạo động lực cho phát triển văn hóa xã hội, tạo việc làm, nâng cao chất lượng đời sống người dân...

Là một ứng cử viên trẻ, tôi mong rằng quý cô chú, anh chị cử tri tin tưởng vào thế mạnh tuổi trẻ chúng tôi để bầu chọn tôi, để tôi có cơ hội được góp sức vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh nhà. Nếu một lần nữa được tin tưởng tái cử thành đại biểu HĐND tỉnh tôi nguyện thực hiện tốt chương trình hành động này. Tôi rất mong được gặp lại quý cử tri trong đợt tiếp xúc sau ngày bầu cử. Kính chúc các cô chú, anh chị nhiều sức khỏe, cùng với địa phương phát triển ngày một thịnh vượng. Xin trân trọng cảm ơn./.



**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Võ Châu Thảo, Trưởng khoa Xây dựng Đảng**  
**Trường Chính trị tỉnh Bình Dương)**

***Kính thưa:* Quý cô, bác, anh, chị cử tri tỉnh Bình Dương.**

Được sự quan tâm của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương và cử tri nơi công tác, nơi cư trú, tôi được giới thiệu ứng cử HĐND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021-2026. Đây là niềm vinh dự rất lớn đối với tôi, tôi xin trân trọng cảm ơn!

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND và đại biểu HĐND, nếu được cô, bác, anh, chị cử tri bầu tôi vào đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Tôi xin hứa:

- *Thứ nhất*, tôi sẽ phấn đấu không ngừng học tập, nâng cao trình độ, nhận thức về mọi mặt. Bởi vì có hiểu sâu, hiểu chính xác và nắm rõ các vấn đề thì mới tự tin, bảo vệ quan điểm của mình khi thẩm tra, thảo luận và chất vấn chuẩn xác.

- *Thứ hai*, tôi sẽ phát huy hơn nữa trách nhiệm, kinh nghiệm, tâm huyết của đại biểu trong hoạt động HĐND. Tôi sẽ cùng với đại biểu HĐND tham gia tích cực, tiếp tục đổi mới HĐND theo hướng ngày càng dân chủ, thực chất, hiệu quả nhằm đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh.

- *Thứ ba*, tôi sẽ tham gia đầy đủ các kỳ họp và các đợt tiếp xúc cử tri cũng như tiếp công dân định kỳ. Ngoài ra tôi tiếp xúc cử tri theo yêu cầu để trân trọng, lắng nghe và để thấu hiểu những ý kiến, kiến nghị của cử tri. Tôi sẽ nghiên cứu, chọn lọc những vấn đề bức xúc mà cử tri nêu ra để kiến nghị với thường trực HĐND, với các Ban HĐND, tổ chức các đoàn giám sát, chất vấn các cơ quan chức năng có liên quan. Và tôi sẽ tiếp tục theo dõi các cơ quan chức năng giải quyết các vấn đề đó như thế nào, có đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của nhân dân chưa.

- *Thứ tư*, tôi sẽ tập trung quan tâm thực hiện 2 chức năng chính của HĐND đó là chức năng quyết định và giám sát những vấn đề quan trọng ở địa phương như:

Quan tâm sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, tập trung ở các lĩnh vực chính như: kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, môi trường, quốc phòng, an ninh, tôn giáo, thực thi pháp luật tại địa phương và phòng chống tệ nạn xã hội, quan liêu, tham nhũng. Quan tâm đến phát triển đô thị

TP.Thuận An: nâng cao chất lượng kinh tế, đẩy nhanh tốc độ xây dựng đô thị để sau năm 2025 Thành phố Thuận An trở thành trung tâm thương mại dịch vụ, đô thị loại I; xây dựng TP.Thuận An thành đô thị văn minh, giàu đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân góp phần xây dựng tỉnh Bình Dương phát triển bền vững.

Đặc biệt, các phường An Thạnh, An Sơn và Thuận Giao, tôi quan tâm tìm hiểu, kiến nghị giải quyết các vấn đề như chỉnh trang đô thị, nhất là còn một số tuyến đường giao thông nông thôn chưa được nhựa hóa; ô nhiễm môi trường, ANTT và ATXH còn tiềm ẩn phức tạp.

*Thứ năm*, là Trưởng khoa, tôi tham mưu cho Ban Giám hiệu nhà trường, Tỉnh ủy nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên. Trọng tâm nâng cao trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước; phẩm chất đạo đức cách mạng theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo ở địa phương ngày càng đổi mới và hiệu quả.

Được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh là một vinh dự cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi, do đó, bản thân luôn cố gắng hết sức, hết lòng phục vụ nhân dân, xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Một lần nữa rất mong được sự ủng hộ, tín nhiệm của quý cử tri. Tôi xin gửi đến quý cô, bác, anh, chị cử tri nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ**  
**ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X**  
**(Đồng chí Thái Kiến Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Thường**  
**trực Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban phong trào, Bí thư đoàn cơ sở**  
**cơ quan Tỉnh Đoàn Bình Dương)**

**Kính thưa Quý ông bà cô bác anh chị cử tri!**

Lời đầu tiên cho phép tôi gửi lời chào trân trọng, lời chúc mạnh khỏe, hạnh phúc đến quý ông bà cô bác anh chị cử tri.

Tôi tên Thái Kiến Thuận – sinh năm 1988– hiện đang là Phó Chủ tịch TT Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Dương. Tôi rất vinh dự khi được quý cử tri nơi cư trú, đơn vị công tác và Ủy Ban MTTQ Việt Nam Tỉnh giới thiệu tham gia ứng cử vào Đại biểu HĐND Tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Nhận thức được tầm quan trọng, vai trò, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử nếu tôi được Quý cử tri tin tưởng tín nhiệm bầu tôi là đại biểu HĐND tỉnh, tôi sẽ nỗ lực thực hiện một số nội dung như sau:

**1.** Tôi nguyện tuyệt đối trung thành với Tổ Quốc Việt Nam và Nhân dân, Bản thân sẽ không ngừng nghiên cứu, rèn luyện, tích cực học tập để nâng cao trình độ, tự tin phản biện, bảo vệ quan điểm của mình khi thảo luận chất vấn tại các kỳ họp HĐND. Thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của người đại biểu dân cử. Luôn gắn bó chặt chẽ với cử tri để lắng nghe, nắm bắt, chia sẻ những tâm tư tình cảm, ý kiến đóng góp và nguyện vọng chính đáng của người dân phản ánh kịp thời đến với HĐND tỉnh và các ngành chức năng. Đề nghị các cơ quan chức năng giải quyết kiến nghị của người dân theo đúng quy định pháp luật. Thực hiện tốt chức năng giám sát đề bộ máy chính quyền trong sạch, hiệu lực, hiệu quả.

**2.** Tôi tự hào khi là một người con được sinh ra và lớn lên trên quê hương Bình Dương giàu truyền thống anh hùng và là một đại biểu trẻ, tôi sẽ kiến nghị các giải pháp góp phần giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống của thanh thiếu niên, hạn chế vấn đề vi phạm pháp luật trong

thanh thiếu niên. Đề xuất các giải pháp để tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng đô thị văn minh, nông thôn mới nâng cao, đảm bảo trật tự an toàn giao thông và an ninh xã hội; tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Kịp thời phát hiện giới thiệu, tuyên dương và nhân rộng các gương điển hình, gương tài năng trẻ, gương người tốt việc tốt... xây dựng ý thức cho thanh niên gắn với xây dựng thành phố Bình Dương thông minh, nghĩa tình.

**3. Tham gia ý kiến với HĐND tỉnh về những chính sách an sinh xã hội đối với những người có công với cách mạng, chính sách hỗ trợ TNCN và Lao động trẻ; chính sách về việc làm, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo cho học sinh, sinh viên, chính sách hỗ trợ thanh niên yếu thế cơ hội phát triển, có điều kiện hội nhập toàn diện...**

**Kính thưa Quý ông bà cô bác anh chị cử tri:**

Với những dự định ấp ủ tâm huyết nhất. Tôi tha thiết mong muốn nhận được sự tín nhiệm quý cử tri ủng hộ cho tôi, để chương trình hành động này có cơ hội được thực hiện cụ thể bằng giải pháp thiết thực nhất. Tôi sẽ tiếp tục đầu tư tâm huyết, thời gian, công sức để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu HĐND tỉnh.

Kính chúc Quý ông bà cô bác anh chị cử tri luôn mạnh khỏe và thành công./.

# CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ

## ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG KHÓA X

(Đồng chí Nguyễn Trung Thủy, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức Chi nhánh  
Ngân hàng chính sách xã hội Bình Dương)

---

Tôi tên Nguyễn Trung Thủy, Sinh ngày 14/7/1977. Chức vụ: Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức Chi nhánh NHCSXH Bình Dương, cư trú tại phường Tương Bình Hiệp, TDM, tỉnh Bình Dương. Tôi dự kiến phối hợp với các đơn vị có liên quan để đề ra một số chương trình hành động như sau:

1. Trước tiên tôi xác định rằng Người ĐB HĐND là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân địa phương chịu trách nhiệm trước cử tri và cơ quan Nhà nước cấp trên về thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình trong mọi hoạt động tại HĐND tỉnh và gắn với nhiệm vụ chuyên môn được cấp trên giao; Phải luôn luôn cống hiến hết sức mình phục vụ nhân dân, đất nước.

2. Tiếp tục duy trì và có các giải pháp tích cực phát huy tốt hơn nữa vai trò tín dụng chính sách xã hội được Đảng, Nhà nước giao đã thực hiện khá tốt trong thời gian qua; Đây được coi là chiếc cầu nối giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn vay để sản xuất kinh doanh, vượt qua khó khăn tiến tới thoát nghèo bền vững, làm giàu chính đáng.

3. Tạo mọi thuận lợi nhất đáp ứng dịch vụ tín dụng ngày càng tốt hơn cho nhân dân như tăng cường công tác giao dịch xã mỗi tháng đến với dân một lần tại địa phương cấp xã vào ngày cố định; phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cấp trên có nhiều chính sách tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, các đối tượng chính sách khác vay vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình nâng cao thu nhập cải thiện cuộc sống, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo – hay thành thị với nông thôn.

4. Tăng cường công tác phối kết hợp với Tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác cùng chính quyền địa phương, Ban quản lý tổ TK&VV quản lý chặt chẽ an toàn tránh thất thoát, lợi dụng, xâm tiêu chiếm dụng các nguồn vốn giải ngân từ NHCSXH; hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, thu hồi vốn đầy đủ, kịp thời cả gốc và lãi.

5. Không ngừng cải tiến đơn giản thủ tục cho vay bảo đảm thuận tiện, vốn giải ngân đến hộ vay nhanh chóng, kịp thời. Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị đội ngũ cán bộ NHCSXH về đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với Ngành; Đồng thời cương quyết xử lý những cán bộ NHCSXH có thái độ hạch sách, gây khó khăn đối với những hộ vay vốn và thiếu văn minh công sở.

6. Luôn lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của Quý cử tri và những vấn đề bức xúc mà Quý cử tri quan tâm trong mọi lĩnh vực đời sống Kinh tế – xã hội, An ninh – Quốc phòng, An sinh xã hội để kịp thời phản ánh cấp trên và các cơ quan chức năng có giải pháp giải quyết những bức xúc của Quý cử tri. Nếu được trúng cử tôi luôn luôn cố gắng làm tốt chức trách được giao, để giúp cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và đối tượng chính sách khác được tiếp cận vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm góp phần ổn định cuộc sống.

***Xin chân thành cảm ơn!***